

## TOG นำเสนองบการเงิน Q3/23 แข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายในตลาดปีนี้

TOG นำเสนองบการเงิน Q3/23 แข็งแกร่ง จากการบริหารต้นทุนการขายและบริการที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในตลาดปีนี้

นายธนทร์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยผลการดำเนินการประจำไตรมาส 3 ของปี 2023 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3 โดยผลกำไรสุทธิ 106 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งสิ้น 2,162 ล้านบาท กำไรสุทธิ 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือ 12% เมื่อเทียบกับปี 2022 รายได้จากการขายสินค้าและบริการนี้ สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ TOG ในการจัดการต้นทุนการขายและบริการที่มีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าในโครงการลงทุนขยายสายการผลิตเลนส์อัตโนมัติ Rx Automation ที่บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (TOC) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยของ TOG นั้นยังคงดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวมถึงความคืบหน้าในการปรับภูมิทัศน์อาคารทั้งภายในและภายนอก การติดตั้งเครื่องจักร ระบบการผลิตอัตโนมัติ และการทดสอบการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มบนหลังคา

การริเริ่มเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของการเติบโตทางธุรกิจแบบไดนามิก ทั้งนี้ TOG ยังคงมุ่งมั่นในการสำรวจวิธีการทำงานที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป ในขณะที่เดียวกันก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการจัดส่งที่รวดเร็ว

## ภาพรวมธุรกิจ TOG

TOG ผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หนึ่งในภารกิจของเราคือ การเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาชั้นนำและยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ และมีประวัติทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยาวนานกว่า 60 ปี ฐานการผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเลนส์ ในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในธุรกิจเลนส์ระดับโลก นอกจากการจำหน่ายเลนส์ในประเทศแล้ว เรายังนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้ากว่า 50 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในผลิตภัณฑ์และบริการ 4 ประเภท ได้แก่ เลนส์พลาสติกธรรมดา, เลนส์พลาสติกมูลค่าเพิ่ม เลนส์พลาสติกพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) นอกจากนี้ บริษัทฯยังจำหน่ายเลนส์สายตาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TOG”, “EXCELITE®”, “ONE”, “DISCOVERY”, “PROGRES HD”, “FREEDOM”, “MAXIMA”, “SHADE”, “ZAPHIRE”, “BLULOC”, “ZENOS”, “ZILLION”, “ZENITH”, “ZENSE”, “ZOUL”, “ZEEN” และ “ZEREZ”